



๐๓๓ : รายงานผลตามนโยบาย NO Gift Policy

โรงเรียนบ้านท่าโป่ง

ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓



รายงานผลตามนโยบาย NO Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)


โรงเรียนบ้านท่าโป่ง

ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓

แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓..

ข้าพเจ้า นายกานต์ชนก นามสกุล...จิตตวีระ...ตำแหน่ง...ครูผู้ช่วย สังกัด โรงเรียนบ้านท่าโป่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ ขอรายงานการรับของขวัญและของ
กำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้


วันที่ได้รับ	รายละเอียดของขวัญ หรือของกำนัล	ผู้ให้ของขวัญ				รับในนาม	
		ภาครัฐ	เอกชน	ประชาชน	อื่น ๆ	หน่วยงาน	รายบุคคล
-	-	-	-	-	-	-	-

ลงชื่อ  ผู้รายงาน
(นายกานต์ชนก จิตตวีระ)
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สำหรับผู้บังคับบัญชา

ตามที่ได้รับรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
ตามรายละเอียดข้างต้นแล้วนั้นขอให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

- เห็นควรให้ส่งคืนผู้ให้
- ส่งมอบให้แก่หน่วยงาน
- อื่น ๆ

ลงชื่อ  ผู้บังคับบัญชา
(นายไพโรจน์ เคนวิเศษ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโป่ง
วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

หมายเหตุ : ขอให้รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy
จากการปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้บังคับบัญชา พิจารณาทุกครั้งที่มีการรับของขวัญหรือของกำนัล
จากการปฏิบัติหน้าที่

แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

รายงานผลการขับเคลื่อนตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. การประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบาย No Gift Policy ขององค์กรหรือหน่วยงาน

ที่	ชื่อหน่วยงาน	วันที่ประกาศ	ข้อมูลประกอบ
๑	โรงเรียนบ้านท่าโป่ง	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑)	โรงเรียนบ้านท่าโป่ง ตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกจิตสำนึกและปฏิบัติตามนโยบาย (No Gift Policy) ได้ดำเนินการประกาศการงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด (No Gift Policy) ไปยังภายใน โรงเรียน ผู้ปกครอง และช่องทางประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน
๒	โรงเรียนบ้านท่าโป่ง	๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒)	โรงเรียนบ้านท่าโป่ง ตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกจิตสำนึกและปฏิบัติตามนโยบาย (No Gift Policy) จึงได้ดำเนินการดังนี้ ๑. ประกาศการงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด (No Gift Policy) ภายในโรงเรียน ผู้ปกครอง และช่องทางประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน ๒. ประสัมพันธ์ประกาศการงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด (No Gift Policy) เพื่อให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนทราบและถือปฏิบัติผ่านเว็บไซต์โรงเรียน

๒. การปลูกจิตสำนึก หรือสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ที่	ชื่อหน่วยงาน	วันที่ดำเนินการ	รูปแบบการดำเนินการ	ข้อมูลประกอบ
๑	โรงเรียนบ้านท่าโป่ง	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	<p>กิจกรรมที่ ๑ ประกาศเจตนารมณ์ฯ</p> <p>- จัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาภายใน โรงเรียน เพื่อรับทราบ และทำความเข้าใจในประกาศเจตนารมณ์ฯ พร้อมกับรับทราบและยินดีร่วม ขับเคลื่อนสืบสานเจตนารมณ์ดังกล่าว</p> <p>ผลการประเมิน</p> <p>ค่าเป้าหมาย จำนวนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งหมด ๔๙ คน</p> <p>ผลการดำเนินงาน จำนวนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งหมด ๔๙ คนได้รับทราบประกาศทุกคนคิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐</p>	<p>- ประกาศเจตนารมณ์</p> <p>- ภาพถ่าย</p>
๒	โรงเรียนบ้านท่าโป่ง	๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖	<p>กิจกรรมที่ ๒ ขับเคลื่อนประกาศเจตนารมณ์ฯ</p> <p>๒.๑ จัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ ในการดำเนินการ ขับเคลื่อนประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเพื่อเน้นย้ำ ถ่ายทอดเจตนารมณ์ฯ</p> <p>ผลการประเมิน</p> <p>ค่าเป้าหมาย จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด ๔๙ คน</p> <p>ผลการดำเนินงาน จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งหมด ๔๙ คน เข้าร่วมการประชุม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐</p>	<p>-ภาพถ่ายประกอบการประชุม</p>

ที่	ชื่อหน่วยงาน	วันที่ดำเนินการ	รูปแบบการดำเนินการ	ข้อมูลประกอบ
	โรงเรียนบ้านท่าโป่ง	๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖	๒.๒ จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน การรับสินบนเผยแพร่ต่อสาธารณชน ปิดประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เจตนาารมณัฯ หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านท่าโป่ง ประชาสัมพันธ์ไปยังสาธารณชนหรือ ช่องทางอื่น ๆ เพื่อให้ ประชาชนผู้มา ติดต่อรับทราบ ผลการประเมิน <u>ค่าเป้าหมาย</u> จำนวนกลุ่มงาน ๔ กลุ่ม งาน /ห้องเรียน ๓๑ ห้อง ที่ดำเนิน กิจกรรมปิดประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่เจตนาารมณั ผลการดำเนินงาน จำนวนกลุ่มงานทุกกลุ่ม/ห้องเรียนทุก ห้องดำเนินการกิจกรรมปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เจตนาารมณั คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	-ภาพถ่าย ประกอบ ปิดประกาศ - ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผ่าน เว็บไซต์ -ประกาศ เจตนาารมณั

๓. รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ของขวัญและของกำนัลที่ได้รับ	จำนวน (ครั้ง)
ผู้ให้ของขวัญ	
๑) หน่วยงานภาครัฐ	-
๒) หน่วยงานภาคเอกชน	-
๓) ประชาชน	-
๔) อื่น ๆ	-
รับในนาม	
๑) หน่วยงาน	-
๒) รายบุคคล	-
การดำเนินการเกี่ยวกับของขวัญที่ได้รับ	
๑) ส่งคืนแก่ผู้ให้	-
๒) ส่งมอบให้แก่หน่วยงาน	-
๓) อื่น ๆ โปรดระบุ	-

๔. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการของหน่วยงาน

การประกาศนโยบาย No Gift Policy ให้ครอบคลุมในห้วงเวลาเทศกาลปีใหม่ จึงได้เตรียมความพร้อม ในการดำเนินงานล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ แต่เมื่อมีการประกาศคู่มือ ทำให้ต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติม/ ปรับข้อความให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่สำนักงาน ปปช. และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานกำหนด ซึ่งเกิดความเสี่ยงในการดำเนินการล่าช้าและไม่ทันต่อการดำเนินงานในเทศกาลดังกล่าว

๕. ข้อเสนอแนะอื่นๆ ของหน่วยงานต่อนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

- ไม่มีข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ



ผู้บังคับบัญชา

(นายไพโรจน์ เคนวิเศษ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโป่ง



แบบสรุปรายงานตามนโยบาย NO Gift Policy

นายไพโรจน์ เคนวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโป่ง ได้ประกาศเจตนารมณ์เรื่อง ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของโรงเรียนบ้านท่าโป่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่เข้มแข็งในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ โดยประกาศเจตนารมณ์ว่า “โรงเรียนบ้านท่าโป่งเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ทั้งก่อน/ ขณะ/ หลังจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” เพื่อป้องกันการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมและไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนใด ๆ รวมทั้งเป็นการสร้างวัฒนธรรมและทัศนคติที่ถูกต้อง โดยผู้บริหาร ครูและ บุคลากรทางการศึกษาทุกคนต้องปฏิบัติตนเป็นอย่างดี พร้อมทั้งกำกับดูแลบุคลากรในสังกัดให้ประพฤติปฏิบัติ ตนอย่างถูกต้องเคร่งครัด และประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบถึงเจตนารมณ์ดังกล่าวด้วย โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ ให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy จึงได้กำหนดกิจกรรมให้บุคลากรภายในโรงเรียน เป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าว ข้างต้นและเพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่เข้มแข็งทั่วทั้งองค์กรในการต่อต้านการทุจริต จึงดำเนินการ ดังนี้

๑. ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

๒. ขับเคลื่อนประกาศเจตนารมณ์ฯ โดยจัดให้มีกิจกรรมในลักษณะต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ปลุกจิตสำนึก และสร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดีแก่บุคลากรในสังกัดให้มีจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประกอบด้วย

๒.๑ จัดประชุมภายในหน่วยงาน เพื่อเผยแพร่ถ่ายทอดเจตนารมณ์ให้บุคลากรในสังกัด

๒.๒ จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการรับสินบนเผยแพร่ต่อสาธารณชน เช่น ปิดประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่เจตนารมณ์ฯ หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน ประชาสัมพันธ์ไปสู่สาธารณชน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือช่องทางอื่น ๆ เพื่อให้ประชาชนผู้มาติดต่อรับทราบ

กิจกรรมที่ ๑ ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

เมื่อผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโป่ง ได้ประกาศเจตนารมณ์ฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมภายใน เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ พร้อมให้บุคลากรในสังกัดทุกคนรับทราบและทำความเข้าใจในเจตนารมณ์ดังกล่าว รวมทั้งยินดีร่วมขับเคลื่อนสืบสานเจตนารมณ์ดังกล่าวและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โรงเรียนมีข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น ๔๙ คน รายละเอียดดังนี้

- ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน ๓ คน
 - ข้าราชการครู จำนวน ๔๑ คน
 - ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๕ คน
- (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)

ตำแหน่ง	จำนวนบุคลากร (คน)	จำนวนบุคลากรที่ร่วมประกาศเจตนารมณ์ (คน)	คิดเป็น (ร้อยละ)
ผู้บริหารสถานศึกษา	๓	๓	๑๐๐
ข้าราชการครู	๔๑	๔๑	๑๐๐
ลูกจ้างชั่วคราว	๕	๕	๑๐๐
รวม	๔๙	๔๙	๑๐๐






โรงเรียนบ้านท่าโป่ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3



NO GIFT POLICY

“นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่”





ประกาศโรงเรียนบ้านท่าโป่ง

เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม และแนวทางที่เหมาะสมให้บุคลากรได้ยึดถือปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญหรือของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันการกระทำอันมีผลต่อการใช้อำนาจในการเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลตามแผนปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเป็นการแสดงเจตนาารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน อันส่งผลให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี จึงขอประกาศว่า โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ เป็นหน่วยงานที่บุคลากรทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งก่อน ขณะ และหลัง ปฏิบัติหน้าที่

เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลยพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผู้บริหารจะปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมทั้งกำกับ ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดให้ปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดทุกคนถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายไพโรจน์ เคนวิเศษ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโป่ง

กิจกรรมที่ ๒ ขับเคลื่อนประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโป่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ ได้ดำเนินการจัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ ในการดำเนินการขับเคลื่อนประกาศเจตนารมณ์เรื่อง ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของโรงเรียนบ้านท่าโป่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และ สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยการไม่แสวงหา รับ และให้ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจมีผลต่อดุลยพินิจหรือการตัดสินใจ อันอาจจะนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

นอกจากนี้ การดำเนินการดังกล่าวยังเป็นการเน้นย้ำให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ เพื่อให้เป็นมาตรการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีหลักธรรม ยึดเหนี่ยวจิตใจและมีพฤติกรรมการปฏิบัติอยู่ในกรอบและเป็นแบบอย่างที่ดี อันจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนโดยรวม

ภาพถ่ายประกอบกิจกรรมการขับเคลื่อนประกาศเจตนารมณ์ฯ

การขับเคลื่อนประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของโรงเรียนบ้านท่าโป่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



ภาพถ่ายประกอบการปิดประกาศประชาสัมพันธ์ประกาศเจตนารมณ์

โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ ได้ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ประกาศเจตนารมณ์ให้ประชาชนผู้มาติดต่อทราบตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคมเป็นต้นมา เพื่อประชาสัมพันธ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อเป็นสื่อเชิงสัญลักษณ์ให้เห็นว่าโรงเรียนบ้านท่าโป่ง เป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยติดหน้าห้องของทุกกลุ่มงาน และทุกห้องเรียน

โรงเรียนบ้านท่าโป่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

NO GIFT POLICY

“นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่”

เปลี่ยนของขวัญ เป็นคำอวยพร

ขอประกาศรับและให้ของขวัญในทุกเทศกาล
โปรดแสดงความปรารถนาดีต่อกัน
ด้วยวิธีการใช้บัตรอวยพร
หรืออวยพรในสื่อสังคมออนไลน์
หรือการทำจิตอาสาแทนการให้ของขวัญ

นายไพโรจน์ เคนวาศะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโป่ง

ZERO TOLERANCE
นโยบายไม่รับของขวัญ

ITA



การเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงเรียนบ้านท่าโป่ง

โรงเรียนบ้านท่าโป่ง (chaiyaphum3.go.th)

